

### ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.94/95 แข็งค่า ให้กรอบวันนี้ 35.80-36.20 จับตาประชุม BOJ-BoE

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 35.94/95 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.04 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทค่อนข้างทรงตัวจากปิดตลาด ตลาดยังรอดิตตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ทั้งนี้ เงินบาทย่อตัวจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากราคาทองที่พุ่งขึ้น จากความกังวลในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.80 - 36.20 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 149.50 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.61 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0600 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0553 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.040 บาท/ดอลลาร์

-ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทหากนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรสุทธิ 8,400 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 3 แสนล้านบาท สวนทางกับประเทศอื่นที่มีเงินไหลเข้าอย่างเกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย สะท้อนว่ามีความกังวล โดยเงินไหลออกระดับ 8,400 ล้านดอลลาร์สูงเมื่อเทียบกับในอดีต สูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จากในอดีตที่เคยไหลออก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และปัจจุบันเจอความผันผวนค่าเงินบาท 8-9% รองจากเกาหลีใต้ ผันผวนสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และสูงเทียบในอดีต

-กพท.เดินหน้าเป้าหมายเป็นฮับการบินภูมิภาค มั่นใจปี 67 เทียบบินพื้น ทะลุ 1.07 ล้านเที่ยว ลุยเพิ่มสล็อต 15% ต่อสัปดาห์ จับตาสงครามรวมถึงเศรษฐกิจในจีนกระทบการเดินทางเข้าไทย

-"ศสร." กางผลงานรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนกระหึ่มทะลุ 2 แสนล้านบาท พุ่งรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณผลงานเด่น อัตราการเบิกจ่ายปี 66 สูงสุดในรอบ 7 ปี ชู "รพท.-รฟม.กฟผ." ลงทุนสนั่น

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (30 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (30 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้

-นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมในวันที่ 30-31 ต.ค. ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จัดการประชุมในวันที่ 2 พ.ย. นอกจากนี้ยังรอดูแถลงการณ์หลังการประชุมของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้